

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ อาจารย์สุจิตรา อุประคำ
(อนุศาสน์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสท์

หัวข้อ : หว่านด้วยน้ำตา เก็บเกี่ยวด้วยความยินดี (Those who sow in tears with reap and joy)

พระวจนะ : กาลาเทีย 6 : 7 “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็เกี่ยวเกี่ยวสิ่งนั้น ”

เนื้อหา : การหว่านคือ การโปรย หรือทำให้กระจาย ส่วนการเกี่ยวเกี่ยวคือ เก็บรวบรวมพืชผลจากที่หว่านไว้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการหว่าน ก็ต้องใช้แรงงาน ใช้กำลัง ใช้ความพยายาม ความอดทน เพื่อให้เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก กระจายไป ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่กระจุกตัวอยู่และให้กระจายออกไป

การเกี่ยวเกี่ยว จะเกิดขึ้นหลังจากมีการหว่านแล้ว เมื่อพืชงอกขึ้นมาจากดิน เกิดดอกออกผล ผู้หว่านก็ต้องทำการเกี่ยวเกี่ยว รวบรวมผลที่เกิดจากการหว่านเหล่านั้น ดังนั้นการหว่านจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเกี่ยวเกี่ยว เมื่อมีการหว่านก็ต้องมีการเกี่ยวเกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหว่านนั้น ทั้งนี้ก็เพราะ :-

1. หว่านสิ่งใดลงก็จะเกี่ยวเกี่ยวสิ่งนั้น (You will reap what you sow)

ทุกการกระทำย่อมมีผล เป็นกฎของธรรมชาติที่เมื่อหว่านพืชชนิดใดลงไป ก็ย่อมเก็บผลชนิดนั้น เช่นเมื่อเราหว่านพืชแห่งความเกลียดชัง ผลก็คือความแตกแยก หว่านความเห็นแก่ตัว ผลก็คือความโศกเศร้าเสียใจ หว่านความรักของพระเจ้า สิ่งที่มาคือ ความรัก ความสงบสุข ความเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นเราจึงควรหว่านในสิ่งที่เราคาดหวังไว้

2. หว่านความชอบธรรมก็จะเกี่ยวเกี่ยวรางวัล (He who sows righteousness reaps a sure reward)

พระธรรมสุภาษิต 11: 18 ...ชายชั่วร้ายได้ผลจ้างที่หลอกลวง แต่บุคคลที่หว่านความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอน...เมื่อนักกีฬาได้รับชัยชนะ ไม่ว่าจะเหรียญทอง เหรียญเงิน ก็เพราะเขาทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างหนัก เช่นเดียวกับที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่า เมื่อเราหว่านความชอบธรรม ความถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นมีคุณธรรม จริยธรรมต่อผู้อื่น เขาก็จะเกี่ยวเกี่ยวผลจากการกระทำ ซึ่งพระเจ้าสัญญาว่าเราจะได้รับรางวัลซึ่งเป็นบำเหน็จในชีวิต

3. หว่านด้วยน้ำตาก็จะเกี่ยวเกี่ยวด้วยความยินดี (He who sows in tears will reap with joy)

เป็นธรรมชาติของงานที่ทำแล้วต้องมีอุปสรรค ปัญหา ความทุกข์ยาก เช่น ชาวนาเห็นดินเหนียวจากการงานของเขา หว่าน ปลูก ไถ ใสปุ๋ย กำจัดวัชพืช และแมลงที่มารบกวน เอาใจใส่จนกว่าพืชพันธ์ที่ปลูกจะงอกงามขึ้นมา แต่ด้วยความอดทน อดกลั้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่หว่านลงไป ก็เกิดดอกออกผล และเมื่อถึงเวลาอันสมควร เขาก็ได้เกี่ยวเกี่ยวด้วยความชื่นชมยินดี

ในพระธรรมสคฺติ 126: 5 ...ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน...ตลอดเวลา 180 ปี ที่มีซันนารี นิกายโปรเตสแตนต์ ได้เข้ามาเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้าในประเทศไทย หลายคนได้ข้ามน้ำข้ามทะเล เพื่อนำข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาบอกแก่คนไทย บางคนต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่แผ่นดินสยาม เพราะไม่คุ้นเคยกับภูมิอากาศแถบบ้านเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เคยท้อถอย แต่พยายามอย่างไม่ลดละในการก่อตั้งคริสตจักร โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อนำความรู้ ความเจริญ มาสู่คนไทย และนี่คือตัวอย่างของการหว่านด้วยน้ำตา พวกเราจึงได้เก็บเกี่ยวด้วยความชื่นชมยินดี.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)